

**KINH TẾ**

1. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế thị trường là yêu cầu tất yếu khách quan ở hầu hết các nước. Còn việc quản lý nông hay sâu, có hiệu lực bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào định chế ở từng nước, điều kiện, tài năng và phẩm chất của bộ máy quản lý

Quản lý nhà nước không có nghĩa là gò bó, ràng buộc hoặc sự hô hào với một hệ thống qui định rườm rà, chống chéo nhau - mà thực chất là buông lỏng quản lý, gây những ách tắc không cần thiết

Nội dung chính bao gồm: nghiên cứu ban hành một hành lang pháp lý dựa trên hệ thống các chính sách kinh tế tương đối nhất quán, mang tính khoa học và sự nghiêm túc điều hành.

Mọi người, mọi cơ sở được tự do phát huy tiềm năng của mình, xử lý hài hòa các quyền lợi trong phạm vi hành lang pháp lý và đạo lý đó. Khi có biểu hiện xâm phạm đến lợi ích của những đối tượng khác thì lập tức phải kịp thời ngăn chặn hoặc xử lý thỏa đáng, kể cả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp. Đó là các khía cạnh công bằng, văn minh theo định hướng tiến bộ như Đảng ta đã đề ra.

Một chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với đường lối chiến lược của Đảng, lợi ích của dân tộc hẳn không mang tính đối phó theo các giải pháp tình thế

2. Quy luật kinh tế thị trường thường vận động, nhanh, nhạy, có khi diễn biến phức tạp. Mỗi quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm với việc chống lạm phát quá mức, các chính sách gia lương tiền, xuất nhập khẩu... luôn có sự ràng buộc và thúc đẩy lẫn nhau. Một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường gây ra sức nóng lo ngại cho các nhà kinh tế học. Giá trị đồng tiền của nước này tăng cao hơn chưa hẳn là sự vui mừng cho họ. Canh tranh tự do cũng có lúc phải gắn liền với sự bảo trợ và chống độc quyền trong mức độ nhất định.

3. "Quy luật kinh tế là quy luật xác xuất, không hoàn toàn là mối quan hệ chính xác như toán học". Và tất nhiên chẳng có một loại khuôn mẫu kinh tế nào để các nước chêm tiến bắt chước, sao chép để trở thành những con rỗng. Vấn đề đặt ra là phải học tập, nghiên cứu sâu sắc, tổng kết thực tiễn, có trường hợp cần đề ra lập luận phân biệt mới vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể được.

4. Nói đến kinh tế học hiện đại là đề cập trước tiên tới khoa học và công nghệ, kỹ năng lập đồng, trình độ kỹ luật, và mặt bằng dân trí đối với các nhà quản lý, yêu cầu đòi hỏi càng cao hơn về tính nghiêm túc và tâm nhìn

đur báo chiến lược (gouverner, gérer-est prévoir). Chi tiêu của bộ máy chính quyền và vấn đề quản lý ngân sách nhà nước cũng là một trong những đối tượng của kinh tế học hiện đại. Tình trạng lạm phát qua mức thường bắt nguồn từ việc mất cân đối thu chi ngân sách.

5. Tăng trưởng kinh tế đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là hai yêu cầu của cùng một mục tiêu thống nhất của kinh tế học hiện đại. Nó có mối quan hệ hữu cơ đồng thời lại chứa đựng các đặc điểm

riêng nhất định. Phần đầu tăng trưởng kinh tế nhanh mới tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngược lại, đời sống vật chất - văn hóa, trình độ học vấn, ý thức tiết kiệm hợp lý của mọi người lại thúc đẩy phát triển kinh tế một cách nhịp nhàng, liên tục. Công tác xóa đói giảm nghèo, đầu tư cho các vùng còn nhiều khó khăn, hỗ trợ vốn sản xuất... là sự cố gắng bước đầu thể hiện các chính sách kinh tế - xã hội đúng đắn.

6. Trong cơ chế thị trường, lợi nhuận và sức mạnh đồng tiền luôn có

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  
VÀ VẤN ĐỀ  
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

GSVS. TRẦN ĐẠI NGHĨA



Giáo sư viên sĩ TRẦN ĐẠI NGHĨA tiếp chuyên phóng viên Tap chí Tri thức và Công nghệ  
Ảnh P.V

LTS: KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI NÓI CHUNG VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NÓI RIÊNG LÀ MỘT TRONG CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA GIÁO SƯ - VIÊN SĨ TRẦN ĐẠI NGHĨA. VỚI MONG MUỐN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, TRI THỨC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÃ MỜI GIÁO SƯ - VIÊN SĨ TRẦN ĐẠI NGHĨA PHÁT BIỂU MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ NÀY.